

Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại ngày 21/9/2004

Hiện Diện: Cha Xứ, Dòng MTG: Sơ Trinh; HĐMV: Ông Thư, Ông Chính, Ông Hải, Ông Tuấn; UBTC: Bà Ngọc, Ông Thiên; ĐBX: Ông Mịch; HSD: Ông Cẩn; TTHN/GĐ: Ông Đức; CD Lê Thị Thành và HCN: Ông Khiêm; LMTT: Ông Thảo; TNTT: Phát, Thụy Mai; CD Cecilia: Cô Kính; CD Giuse: Anh Thông; TSC: Cô Thanh; CD Thánh Gia: Ông Lai; Ban Giáo Lý: Anh Chị Ung Kim Long; CD Seraphim: Ông Hoàng, Anh Huân.

1. Lịch Trình Hoạt Động 1/9/2004 – 31/8/2005: Cử tọa đã thông qua lịch trình dự thảo với các sửa đổi sau đây:

a) Hội Chợ Tết: sẽ được tổ chức sớm một tuần trước Đại Nhạc Hội vào cuối tuần, từ 5 giờ chiều chiều thứ sáu 21/1/05 đến 4 giờ chiều chủ nhật 23/1/05. ĐNH vẫn giữ vào ngày chủ nhật 30/1/05 từ 7 giờ chiều đến 10:00 tối.

b) Biểu Tình Chống Phá Thai: hàng năm được tổ chức vào ngày thứ hai tuần lễ thứ ba tháng 1. Sang năm có thể vào ngày 17 hay 24/1/05. Năm nay được tổ chức tại Hội Trường MCI. Năm tới cần hô hào giới trẻ đi đông hơn.

c) Ngày Á Châu và Mẹ Maria: đã hai năm qua Phong Trào TTHN/GĐ phụ trách tổ chức ngày đọc kinh mân côi tại Vương Cung Thánh Đường ĐMVNNT/DC vào tháng năm cùng với 9 sắc dân Á Châu và Thái Bình Dương khác. Năm tới giáo xứ sẽ đứng ra tổ chức và kêu gọi sự tham gia của toàn thể giáo xứ. (khoảng ngày 7/5/2005)

d) Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005: World Youth Day 2005 sẽ được tổ chức tại Cologne, Germany từ 16 đến 21 tháng 8, 2005, ngay sau ngày khánh thành Nguyễn Đường Đức Mẹ La Vang tại Hoa Thịnh Đốn.

2. Các hoạt động trong 6 tháng tới:

1. Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: sẽ tổ chức rước kiệu vào chiều thứ bảy, hội đoàn phụ trách khiêng kiệu sẽ luân phiên từng năm để lo cho ba cỗ kiệu. Đặc biệt năm nay sẽ không tổ chức ăn uống sau thánh lễ. Mọi chi tiết khác không thay đổi.

2. Kịch Thánh: Năm nay chúng ta sẽ diễn vở kịch ba thánh Khảm, Tả và Thìn do ông Thư biên soạn. Tuy nhiên lần này vở kịch được trao cho cha Phó đạo diễn với sự trình diễn của các em Thanh Sinh Công và Thiếu Nhi Thánh Thể. Vở kịch được rút ngắn từ 5 Màn xuống 3 Màn và lời văn được giản dị hóa cho các em dễ trình diễn.

3. Bầu 2 thành viên HĐMV: cuối tuần 4/12 – 5/12/04 giáo xứ sẽ tổ chức bầu hai thành viên mãn nhiệm ba năm của HĐMV là Ông Chính và ông Tuấn. Chúng ta sẽ đề cử và ứng cử như thường lệ.

4. Lễ Giáng Sinh: Năm nay sẽ không có giảng phòng, sẽ có các cha đến giải tội như mọi năm.

5. Tết Dương Lịch: Tết Dương Lịch năm tới vào ngày thứ bảy. Ngoài thánh lễ đầu tháng lúc 8 giờ sáng do ca đoàn Phanxicô phụ trách, sẽ có lễ 10 giờ do ca đoàn Seraphim phụ trách. Thánh lễ này là thánh lễ mừng bốn mạng CD Seraphim, đồng thời cũng là ngày Ghi Nhớ các Thầy cô Trường Việt Ngữ.

6. Hội Chợ Tết Nguyên Đán: như đã trình bày ở trên, vì lý do cộng đồng người Việt ở đây có hai chợ Tết vào cuối tuần 29-30/1, chúng ta quyết định làm sớm hơn một tuần để tránh có sự trùng hợp và cũng để cho có thì giờ dọn dẹp trước ngày Đại Nhạc Hội. Hội chợ Tết sẽ được tổ chức tại Câu Lạc Bộ, sân sau đài Đức Mẹ La Vang và sân bóng chuyền. Cần một hội đoàn xung phong lo việc dựng lều chắc chắn, kín gió và có thể đặt hệ thống sưởi ngoài trời tại hai địa điểm này. Nếu không có hội đoàn nào tình nguyện, giáo xứ sẽ phải kêu gọi thiện nguyện viên.

7. Đại Nhạc Hội và Sở Xứ: Năm tới còn được tổ chức tại Fairfax High School, nhưng sau đó phải tìm một hội trường khác, vì nơi đây sẽ được sửa chữa toàn diện. Chúng ta sẽ mượn hội trường T.C. Willams, JEB Stuart hay Marshall High School. Chúng ta sẽ mời ca sĩ trẻ để thu hút giới trẻ đi xem. Cần có giao kèo với ca sĩ là hát mấy bài bao lâu, và ấn định y phục trình diễn. Một nhà hảo tâm cũng sẽ tặng nhà thờ một chiếc xe để làm giải lô độc đắc. Vì lý do chiếc xe sẽ do tư nhân sử dụng nên không thể nào được miễn thuế lợi tức và động sản. Dù sao thì người trúng giải cũng có lời nhiều.

8. Kỷ Yếu 25 Năm Giáo Xứ: cho đến nay đã có trên 100 gia đình chụp hình, Anh Toàn cũng chụp hình mỗi tháng cho các gia đình có con em rửa tội, và một số gia đình cũng đã gửi hình chụp sẵn cho giáo xứ. Tất cả các hội đoàn, ca đoàn, phong trào, ban ngành cần viết tiểu sử thành lập và sinh hoạt từ khi khởi sự và gửi cho văn phòng giáo xứ trước 31/12/2004. Các hình ảnh nếu có thể được xin scan và save theo dạng JPG rồi gửi bằng e-mail hay cho vào CD's để gửi cho giáo xứ. Điều này sẽ giúp cho ban trình bày và ấn loát rất nhiều.

9. Kế Hoạch Chỉnh Trang Giáo Xứ:

a) Các công trình đang thực hiện: Các công việc sửa chữa, xây cất để chuẩn bị cho Tuần Lễ 25 Năm Hồng Phúc đã được hoàn tất đúng ngày nhờ sự quảng đại và hy sinh của một số các thiện nguyện viên và nhà hảo tâm. Từ hàng rào, cổng sắt, sân bóng chuyền, sườn đồi sau đài Đức Mẹ, sân chơi của Vườn Trẻ đến chữ nổi có đèn tên giáo xứ trên tháp chuông. Các thiện nguyện viên đã hoàn thành một TV Studio, ngăn một lớp học dưới hầm, hạ thấp trần nhà và ngăn hội trường giáo dục thành ba lớp học trong một thời gian kỷ lục. Lối ra bên hông hội trường giáo dục đã được mở rộng mỗi bên khoảng 20 cm khiến cho các xe đậu ở đây có thể mở cửa cả hai bên và lên xuống xe dễ dàng.

b) Các dự án mới:

- **Đài Đức Mẹ La Vang:** Sau khi làm bằng phẳng sườn đồi sau đài Đức Mẹ chúng ta có một khoảng đất lớn có thể thực hiện một kỳ đài Đức Mẹ La Vang giống như đền thánh La Vang ở Quảng Trị. Chúng ta sẽ thực hiện ba cây đa có tầng lá che cho tượng Mẹ bớt bị ảnh hưởng của thời tiết và chim chóc. Chúng ta sẽ làm giống khuôn mẫu của Đài Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas. Đằng sau là rừng cây cao sẽ giúp cho kỳ đài có khung cảnh thích hợp. Các thiện nguyện viên chuyên môn về đồng sắt và xi măng sẽ giúp thực hiện công trình này. Chúng ta sẽ thực hiện một số ghế đá để ngồi cầu nguyện, và bên trong sẽ là bức tường tưởng niệm bằng granito ghi tên các người trong giáo xứ đã qua đời. Vách tường phía sau tháp chuông sẽ được dùng để gắn các bảng ghi ơn các vị hảo tâm.

- **Suối Nước:** Chúng ta sẽ bỏ hồ cá, nhưng sẽ thực hiện một suối nước phía đầu kia của nhà thờ, chỗ trạm biến điện. Ông Khiêm sẽ phác họa sơ đồ.

- **Bàn trưởng cơ sở:** Dự án tạo mãi các bất động sản kế cận để làm bãi đậu xe không xúc tiến được vì lô đất trên đường số 9 County Zoning Ordinance không cho phép làm một bãi đậu xe cách xa nhà thờ trên 200 feet, và chủ nhà cũng chưa muốn bán. Ngoài ra căn nhà kế bên trên đường Wakefield của ông Jose Miranda cũng không mua được vì mặc dầu hai lần được tòa giám mục chấp thuận cho trả giá 410.000 và 500.000, ông Jose vẫn không chịu bán và đòi 650.000, trong khi Arlington County định giá căn nhà của ông là 325.000. Địa phận đã đề nghị chúng ta phải tận dụng những gì chúng ta đã sẵn có, tức là căn nhà hiện nay ông bà Phi đang sử dụng. Ông bà đã được cha Trọng cho ở miễn phí, và bù lại bà Phi làm bếp cho nhà xứ từ năm 1995. Địa phận không đồng ý việc sắp xếp này, và chỉ thị cho giáo xứ phải mượn bà Phi như là công nhân của giáo xứ kể từ 1/8/2004. Bà Phi đã được lãnh lương của địa phận tháng 8 vừa qua và đã được hưởng hưu bổng và bảo hiểm sức khỏe.

Giáo xứ sẽ để cho ông bà tiếp tục cư ngụ tại căn nhà này cho đến 1/8/2005 để chờ tìm được căn nhà khác.

Sau khi đo đạc khu vực bãi cỏ phía trái hội trường Giáo Dục và khu đất bên nhà ông bà Phi, chúng ta sẽ xin địa phận cho phép chúng ta xây một tòa nhà có hầm để đậu xe, có tầng trệt làm lớp học và tầng trên làm hội trường có thể ngồi 800 người, có thể làm lễ, hội họp, văn nghệ ở đây. Diện tích tòa nhà này sẽ lên tới 6.560 Sqft so với bên nhà thờ hiện nay chỉ có 3.760 Sqft. Số xe đậu được dưới hầm là 30 chiếc tương đương với số xe có thể đậu được nếu mua nhà ông Jose và phá đi. Chúng ta có 2 triệu MK trong tương mục bãi đậu xe. Chúng ta sẽ xây kiểu tiền chế tốn chừng 1 triệu, và để dành tiền mua thêm đất mới trong tương lai. Việc finish bên trong chúng ta sẽ kêu gọi các thiện nguyện viên.

Toàn thể cử tọa đã đồng ý xúc tiến dự án này. Giáo xứ sẽ đệ đơn trình lên Đức Cha ngày mai. Ông Moon Kim phụ trách xây cất của địa phận đã giới thiệu kiến trúc sư của địa phận là Dennis J. Delizzio đến phác họa một proposal.

Công tác xây cất sẽ được khởi sự vào mùa hè năm 2005 nếu dự án được giáo phận, và County chấp thuận.

Linh Tinh: Chương trình Truyền Hình Đức Tin Bất Khuất: Các video về 25 Năm Hồng Ân đã được đưa lên webpage tại <http://www.rc.net/arlington/cttdvn/> . Chúng ta đang mượn tạm server của Play Stream trong ba tháng để thử nghiệm trước khi quyết định tiếp tục hay build một server riêng. Chúng ta vẫn còn đang dò dẫm các phương cách để cho việc upload và download được dễ dàng. Do đó một số các chương trình được tạm chuyển sang hình thức phát thanh, như Bản Tin hàng tuần, Nhân Chứng Đức Tin, và Chia Sẻ Lời Chúa. Nhóm Quảng Cáo đã thực hiện một video cho nhà hàng Taste of Vietnam tại Sterling chủ nhật vừa qua, và sẽ đưa lên webpage theo dạng video.

Buổi họp chấm dứt lúc 10 giờ tối.

Ghi Chép

Bùi Hữu Thư